

Biz Movement

● โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุ๊ป แต่งตั้ง **เกร็ก ลิตเดล** นั่งแทนผู้จัดการทั่วไป **โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ** ด้วยประสบการณ์



เกร็ก ลิตเดล

งานบริหารโรงแรมและรีสอร์ทที่สั่งสมจากหลากหลายแห่ง อาทิ อามาน รีสอร์ท และกลุ่มโรงแรมของ คาร์มา รีสอร์ท ในเกาะบาห์ลี อินโดนีเซีย และเกาะสมุย ประเทศไทย เคยดูแลโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ รวมทั้ง เดอะแลนด์มาร์ค แมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศฮ่องกง ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ ติดอันดับสุดยอดโรงแรมระดับโลก Gold List 3 ปีซ้อน จากนิตยสาร Cond' Nast Traveller ขณะที่ Forbes Travel Guide ยกย่องให้เป็นธุรกิจ

การให้บริการและการโรงแรมที่มีความเป็นเลิศในระดับ 5 ดาวทั้งประเภทโรงแรม ห้องอาหาร และสปาเมื่อปี 2557 ร่วมงานกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล บาร์เซโลนา ถือเป็นโรงแรมใจกลางเมืองบาร์เซโลนาที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุด ทั้งทางด้านบริการและอาหารที่ดีเยี่ยม

● **ริชาร์ด เบเกอร์** รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานภูมิภาคเอเชีย แมนดาริน โอเรียนเต็ล โฮเต็ล กรุ๊ป มั่นใจว่าประสบการณ์ยาวนานในสถานที่สำคัญหลายแห่ง ควบคู่ความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นตำนานของ **เกร็ก ลิตเดล** เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทใหม่ที่สำคัญในกรุงเทพฯ ร่วมสืบสานตำนานโรงแรมประวัติศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทยครบรอบ 141 ปี ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

● **ไทยแลนด์ 4.0** ยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่อาจต้องปรับโมเดลธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ปีนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้จัดสัมมนาวิชาการ **"Home Builder 4.0: ถอดรหัสนวัตกรรมนำคุณค่าสู่ธุรกิจ"** โดยมี **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์** เป็นองค์ปาฐกถาในหัวข้อ **"การยกระดับและเชื่อมโยงห่วงโซ่ธุรกิจบริการก่อสร้าง: การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0"** รวมทั้งวิทยากรในแวดวงก่อสร้าง **รศ.ดร. ต่อตระกูล ยมนาค ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ และ พิชิต อรุณพัลลภ** ร่วมเสวนา **"เปิดประสบการณ์ใหม่ที่ให้มากกว่าการสร้างบ้าน"** วันที่ 25 ก.ค. เวลา 13.30-17.00 น. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

● เรียกว่าเติบโตอย่างมั่นคงและสวยงามสำหรับสายการบินน้องใหม่มาแรง **"นิวจีน"** ที่ถูกโหวตให้เป็นสายการบินที่มีบริการดีเยี่ยมจนครองใจนักท่องเที่ยวจีน ด้วยบริการที่สะดวกสบาย มีเส้นทางการบินครอบคลุมถึง 38 เส้นทาง ล่าสุดเตรียมเปิดตัวฝูงบินใหม่ 2 ลำ เครื่องโบอิง 737-800 เป็นเครื่องบินลำที่ 11 และ 12 ของนิวจีนในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะมาช่วยเพิ่มศักยภาพการบริการเพื่อรองรับลูกค้าที่มีอยู่กว่าล้านคน มีแนวโน้มภายในปีนี้ลูกค้าจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านคน เลยทีเดียว